



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	ปลัด สธ.คนใหม่ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า จากการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นปลัด สธ.คนใหม่ แทนนพ.โสภณ เมฆธน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนั้น มีการพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี อาจจะได้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า
มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	ร่างพ.ร.บ.เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ว่า จำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยตั้งเป็น “กองทุนเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข” ดูแลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ครอบคลุม 3 กองทุน ซึ่งจะช่วยแก้และลดปัญหาระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขได้ เพราะจะไม่มีภาระไล่เบี้ยใดๆ ได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อรมว.สธ.แล้ว หากเห็นชอบอาจนำมาปรับแก้อีกครั้งก่อนเสนอเข้าครม.ต่อไป ด้าน นางปริญนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ดีใจแทนผู้ป่วยที่สบส. และสธ.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่อยากได้การยืนยันจากรมว.สธ.ว่าจะขับเคลื่อนและกฎหมายจะประกาศใช้ได้จริง เพราะที่ผ่านมามีความพยายามออกกฎหมายมาตลอดแต่ไม่สำเร็จ และขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.นี้ ลงชื่อผ่าน www.change.org/injuryact เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอต่อรมว.สธ.ให้ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ออกเป็นกฎหมายได้จริง ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะนายกแพทยสภา กล่าวว่า เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฯ เพราะเรื่องการรักษาไม่ควรมีการไล่เบี้ยเอาความผิดกับใคร
โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	ตั้งศูนย์แก้แรงงานต่างด้าว -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ให้บริการทั้งส่วนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทยเบ็ดเสร็จในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและยังประกอบกิจการ หรือผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ติดต่อทำเรื่องได้เร็วขึ้น
ไทยรัฐ	หมอกควันภาคใต้ -เสนอข่าว นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ โดยให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานสังกัด สธ. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ยา หน้ากากอนามัย รวมถึงเตรียมบุคลากร ออกให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในช่วงวิกฤติ
สยามรัฐ	ไวรัสซิกา -เสนอข่าว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในเขตพื้นที่ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ล่าสุด นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.พิจิตร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เคยติดเชื้อไวรัสซิกา และกล่าวว่า จากการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกของ สสจ.พิจิตร อสม. อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ให้ความรู้ จัดฟันหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ผลที่ได้รับนำพึงพอใจ ผู้ป่วยทั้ง 11 รายได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้ว กลุ่มผู้เฝ้าระวัง 19 ราย ขณะนี้เหลือเฝ้าระวังเพียง 7 ราย และไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม คาดว่าเร็ว ๆ นี้เชื้อไวรัสซิกาก็จะหมดไปจาก จ.พิจิตร
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	นวัตกรรมรักษาซิมเคร้า -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่งเสริมการ วิจัยนวัตกรรมไทย-อิตาลี รักษาโรคซิมเคร้า โดยมอบให้รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นรพ.ต้นแบบของการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาโรคซิมเคร้าระดับประเทศของกรมฯ ทำการศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยมาบำบัดผู้ป่วยโรคซิมเคร้า

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นพ.ประสาท อัครานันท์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า การวิจัยการนวดบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการบำบัดรักษา โดยทีมวิจัยของรพ.ได้ร่วมกับคณะอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย พัฒนาโปรแกรมนวดชื่อ พระศรีนวดแผนไทย (Prasri Massage Therapy : PMT) เป็นการนวดเฉพาะจุดร่วมกับใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์แบบอโรมา ซึ่งมีผลต่อการปรับความสมดุลของสารเคมีในสมอง โดยมีผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การนวดมีประสิทธิภาพในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>หนังสือ GREEN BOOK 2017</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำหนังสือ GREEN BOOK 2017 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกจากกรมฯ ว่ามีคุณภาพมาตรฐาน มาจัดทำเป็นหนังสือและแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เพื่อให้รพ.และผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้คัดเลือกยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีราคาเหมาะสมในการบริการผู้ป่วย สนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพของยา ขณะนี้ได้แจกหนังสือไปยังรพ.รัฐทุกแห่งแล้ว สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือที่ www.tumdee.org/alert/ หรือ https://goo.gl/msEPOh</p>
คมชัดลึก	<p>ประกวดเรียงความ “โรคพิษสุนัขบ้า”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรียงความ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งถ้วยพระราชทาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.prd.go.th</p>
Thailand Plus	<p>บูรณาการระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์จัดประชุมบูรณาการระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน รองรับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่รุนแรงและพบได้บ่อยมากขึ้น มุ่งลดและป้องกันความพิการหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ให้ความรู้และความเข้าใจสามารถถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สามารถพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง Medical Hub ในด้านวิชาการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากล</p>
มติชน	<p>สักผิวหนังมีความเสี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ให้ข้อมูลว่า การสักเสี่ยงเป็นอันตรายได้ หากสีที่ใช้สักทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เป็นผื่นหรือตุ่ม ถ้าไม่ได้รับการรักษา หรือปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้ผื่นเห่อมากขึ้นได้ ในคนที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิม เช่น โรคสะเก็ดเงิน อาจพบผื่นของโรคสะเก็ดเงินขึ้นในตำแหน่งของรอยสักได้ อันตรายที่น่ากลัวอีกอย่างคือ มีโอกาสติดโรคหรือติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส จากการใช้เข็มที่ไม่สะอาด ดังนั้น ควรคิดให้ถี่ก่อนสัก นอกจากนี้ หากไม่ชอบใจรูปที่สักไว้ แม้จะแก้ไขโดยใช้เลเซอร์หลายครั้ง แต่อาจเกิดรอยแผลเป็นแดงนูน ที่เรียกว่าคีลอยด์ได้</p>
สยามรัฐ	<p>การใช้ยาไม่สมเหตุผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรชิต ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศสูงขึ้น เนื่องจากคนไทยเข้าถึงยามากขึ้น รวมทั้งสาเหตุสำคัญคือ การใช้ยาไม่สมเหตุผล เกินจำเป็น เช่น ยาปฏิชีวนะ พบประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะไปรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส สูงถึงร้อยละ 40-60 ในต่างจังหวัด และร้อยละ 70-80 ในกทม. สธ.มีนโยบายแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเริ่มรณรงค์ในสถานพยาบาลของรัฐมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนภาคเอกชนโดยเฉพาะร้านยาที่มีมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกับสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา ประกอบด้วย สภาเภสัชกรรมชุมชน สมาคมร้านขายยา ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ร่วมอบรมให้ความรู้แนว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปฏิบัติส่งเสริมการใช้จ่ายสมเหตุสมผลในร้านยา 200 ร้านทุกจังหวัดในภาคกลาง
เดลินิวส์	<p>หลักการใช้จ่ายให้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ องค์การเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560" โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้แนวทางการใช้จ่ายและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p> <p>ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม เผยว่า ปัจจุบันประชาชนนำยาสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษามากขึ้น โดยเชื่อว่าสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ดีต่อร่างกาย ไม่ตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดพิษ แต่ไม่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพร อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา ควรยึดหลัก 5 ถูกคือ ถูกคน, ถูกโรค, ถูกขนาด, ถูกวิธี และถูกเวลา</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ชุดสังฆทานเสื่อมคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พระวัดป่าพุทธโธสง จ.บุรีรัมย์ คัดแยกชุดสังฆทานที่ญาติโยมนำมาถวายช่วงเข้าพรรษา พบของหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ และยังมีเศษกระดาษ กุ้งพลาสติกสอดใส่ให้ดูเหมือนบรรจุของเต็มถังด้วย หลังคัดแยกมีสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้เพียง 20% โดยส่วนมากเป็นชุดสังฆทานจากรถเร่ต่างจังหวัด จากการตรวจสอบป้ายแสดงรายการสินค้าที่ติดไว้กับชุดสังฆทาน พบว่าบางชุดมีการระบุรายการสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน โดยระบุวันหมดอายุตั้งแต่เดือน พ.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยแหล่งผลิตชุดสังฆทานดังกล่าวอยู่ในจังหวัดทางภาคอีสานนำมาตระเวนเร่ขาย</p>
คมชัดลึก	<p>เกยจันนิยมซื้อยาป้องกันเอชไอวีในไทย</p> <p>-เสนอข่าว สื่อทางการจันรายงานว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยเหตุผลใหม่คือซื้อยาป้องกันไวรัสเอชไอวีราคาถูก ด้านกลุ่มเอ็นจีโอในกรุงปักกิ่งที่เคลื่อนไหวต่อสู้โรคเอดส์ มองว่า เป็นสัญญาณที่ดีว่าชุมชนชาวจีนมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งการเดินทางมาไทยเป็นเรื่องสะดวกสบาย เพราะไม่ต้องขอวีซ่า นอกจากนี้การเข้าถึงยา PrEP ยังง่ายและราคาถูก โดยยาสามัญราคาประมาณ 300 หยวนสำหรับใช้หนึ่งเดือน (ราว 1,540 บาท) ส่วนยาแบบมีหยี้อราคาประมาณ 800 หยวน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>วันประชากรโลก</p> <p>-เสนอข่าว กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) จัดงานเสวนาเรื่องสิทธิในการตัดสินใจและหัวเลี้ยวหัวต่อของการวางแผนครอบครัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องในวันประชากรโลก 2560 โดยมีการนำถุงยางอนามัยจำนวนมากมาจัดแสดงรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>บราซิลอนุญาตให้ชายเครื่องตรวจเอชไอวี</p> <p>-เสนอภาพข่าว ผู้บริโภคในบราซิลเลือกซื้ออุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่ร้านขายยาแห่งหนึ่ง ในนครริโอเดอจาเนโร ของบราซิล โดยทางการบราซิล อนุญาตให้ชายอุปกรณ์ประเภทนี้ตามร้านขายยาทั่วประเทศได้เป็นครั้งแรก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch